

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัวชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ โฉมใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ธรรมชาติในสวนเบญจกิติ ได้รับการออกแบบและ ตกแต่งด้วยผลงานศิลปะ ที่สะท้อนให้เห็นถึง ธรรมชาติสีเขียว และทะเลสาบของสวนเบญจกิติ ที่ แขกผู้เข้าพักสามารถมองเห็นได้จากห้องพัก



กรุงเทพฯ 27 มีนาคม 2562 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย เปิดตัว ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ โฉมใหม่ ภายหลังจากการเปลี่ยนแบรนด์บริหารจัดการเป็นชามาครบรอบ 1 ปี โดยการปรับโฉมครั้งนี้ครอบคลุมบริเวณห้องพักแบบสตูดิโอ อพาร์ทเมนต์ ล็อบบี้ สระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนรวมอื่น ๆ เป็นไปตามโครงการลงทุนเพื่อปรับโฉมของบริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีเวลอปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด (JR Kyushu Business Development (Thailand) Co. Ltd.)

เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์โฉมใหม่นี้ ได้รับการออกแบบตกแต่งภายในโดย บริษัท เอ.เอส.ซี. อินทีเรีย จำกัด (ASC Interior Co.,Ltd) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพื้นที่สีเขียวและทะเลสาบในสวนเบญจกิติ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชามา เลควิว อโศก แขกผู้เข้าพักสามารถมองเห็นได้จากห้องพักส่วนใหญ่ของชามา เลควิว อโศก ที่ตกแต่งโดยใช้สีอันชวนผ่อนคลาย เช่นสีน้ำเงินจากท้องฟ้าและทะเลสาบ และสีเขียวจากต้นไม้ในสวน

ผลงานศิลปะ และการออกแบบตกแต่งในพื้นที่ส่วนรวม รวมถึงห้องพักและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ทั้ง 429 ห้อง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในสวนเบญจกิติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนเมฆที่สะท้อนบนผิวน้ำในทะเลสาบ ต้นไม้ที่พลิ้วไปตามลมและก้อนหินที่ก่อขึ้นเป็นทางเดิน

เนื่องจากชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ ถูกรองโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์แห่งนี้จึงเปิดให้บริการห้องพักแบบทาทามิ ซึ่งรวมถึงห้องพักแบบสตูดิโอ และแบบอพาร์ทเมนต์หนึ่งห้องนอน โดยแต่ละห้องประกอบด้วย พื้นที่นั่งที่ปูด้วยเสื่อทาทามิ เหมาะสำหรับการนั่งพักจิบชา สังสรรค์ และนอนพักยามบ่าย

เมื่อแขกผู้เข้าพักทั้งระยะสั้นและระยะยาวเดินเข้าสู่บริเวณล็อบบี้ พวกเขาจะได้พบกับโถงที่ประดับตกแต่งด้วยไฟระย้าทำจากแก้วมูราโนที่แสงงดงาม มีลักษณะคล้ายสายน้ำที่ไหลเป็นระลอกคลื่น สะท้อนให้เห็นถึงความเงียบสงบ ในบริเวณสวนและทะเลสาบในสวนเบญจกิติ บริเวณล็อบบี้เป็นพื้นที่ผสมผสานของพื้นที่นั่งพักผ่อน มุมนั่งทำงาน และร้านอาหารที่บริหารจัดการภายใต้แบรนด์เดอะ คอฟฟี่ คลับ

คำว่า ซามา มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึงสันติภาพและความเงียบสงบ การออกแบบตกแต่งภายในเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในสวน ชวนให้แขกผู้เข้าพักได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เสมือนบ้านหลังที่สองที่แท้จริง

ในโอกาสเปิดตัวซามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ โฉมใหม่ อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์การเข้าพัก พร้อมมอบส่วนลด 20 % จากราคาปกติ เมื่อสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.shama.com เพื่อการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่นนี้รวมถึงอภินันทนาการอัปเกรดเป็นห้องพักแบบอพาร์ทเมนต์ พร้อมวิวทะเลสาบ พิเศษสำหรับสมาชิกอนิกซ์ รีเวอร์ดี รับคะแนนเพิ่มเป็นสองเท่าจากการเข้าพักอีกด้วย

###